

## เมืองตักสิลาพนักกำลังมุ่งสู่เรือนจำสีขาว คุณเข้มของต้องห้าม-ส่งเสริมให้กลับตัวเป็นคนดี

ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาเสพติด จึงกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญ และเป็นปัญหาที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับศก.เมืองมหาสารคาม เห็นชอบร่วมกันในการประกาศเจตนารมณ์ แก่ไขสถาน



การณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง และความสงบสุขของประชาชนและสังคมให้เกิดผลสัมฤทธิ์สร้างความเชื่อมั่น และอุ่นใจกับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปร่างอย่างรวดเร็วภายในเวลา 6 เดือน โดยให้ยุทธศาสตร์ลงแผ่นดินเนชยาเสพติดเป็นหลักในการปฏิบัติ และน้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องยาเสพติดมาดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ

นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผวจ.มหาสารคาม กล่าวว่า เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ

กระทรวงมหาดไทย ในการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่ได้ผลยิ่งขึ้น โดยขอกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดิน



เอาชนะยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม (สพ.ส.จ.ม.ค.) อย่างเต็มพิกัด และครอบคลุมทุกฝ่าย อาทิ ข้าราชการ, กำนันผู้ใหญ่บ้าน, ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู, ผู้ปกครอง, พระ, ผู้นำศาสนา, นักเรียน, ผู้ใช้แรงงาน, เจ้าของหอพัก, ผู้ประกอบการสถาบันเทีง, ผู้

ประกอบการร้านอาหาร, โรงแรมที่พัก รีสอร์ทฯ ส่วนการปราบปรามก็ทำงานควบคู่ไปกับฝ่ายตำรวจโดยจังหวัดจะเน้นย้ำในเรื่องการแยกผู้เสพออกมาบำบัด, รักษา, การขยายผลให้ได้ผู้ค้า, ผู้ผลิต ในส่วนของเรือนจำจังหวัดให้เข้มงวดในทุก ๆ เรื่อง

น.ส.รัศมี กิตติ

มนัส ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า เรือนจำมหาสารคาม มีผู้ต้องขังชาย 1,046 คน หญิง 180 คน รวม 1,228 คน

ในตัวเรือนจำป้องกันโดยเสริมลดทอนหีบเพลงรอบเรือนจำทั้ง 4 ด้านป้องกันการหลบหนี โดยงดรับพัสดุไปรษณีย์ที่ส่งให้ผู้ต้องขัง เพื่อป้องกันการลักลอบนำยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต้องห้ามเข้ามา อาหารที่ทางเรือนจำสั่งเข้าไปก็ต้องมีการตรวจดูให้ละเอียดก่อนนำเข้า ถ้าเป็น

ใส่รอกก็ต้องตัดแยกออกเจียให้ดูก่อน ติดกล้องวงจรปิดภายในและนอกเรือนจำทุกบริเวณ 19 จุด เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ต้องขัง ตรวจ



ดูโจมทุกพื้นที่ภายในเรือนจำ 8-10 ครั้งต่อเดือน สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกับฝ่ายปกครอง โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง พร้อมคุมตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง-เจ้าหน้าที่ ทั้งส่วนในการบำบัดรักษา-ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยการบังคับบำบัดรักษาผู้ต้องขังคดีเสพติดทุกราย ซึ่งเป็นการรักษาแบบหักดิบ พร้อมช่วยด้านการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับผู้ต้องโทษเด็ดขาดโดยนำวิทยากรมาจากภายนอก เช่น วิทยาลัย



สารพัดช่าง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมวิชาชีพจะได้รับใบประกาศวิชาชีพ โดยให้ทุกคนเลือกตามความถนัดของตนเอง การจัดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูนิมนต์พระสงฆ์มาอบรมธรรมะทุกวันศุกร์ที่ 2 ของ

เดือน ผู้ต้องขังจะได้รับ การอบรมและจัดเวลาจิตใจ นิมนต์พระสงฆ์มาปรับสภาพภายในเรือนจำทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความสุขทางใจ เพื่อจะได้กลับตัวเป็นคนดี และยังมีสนามกีฬาไว้ออกกำลังกาย ส่วนบริเวณทุกพื้นที่ที่ว่างทำให้เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อไม่มีความรู้สึกท้ออยู่ในเรือนจำ นอกจากนี้ยังมีห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ที่สำคัญในเรือนจำยังมีโรงเรียน บุคคลใดยอยากเรียนต่อก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้ มีทั้งอาชีวศึกษา ปริญญาโท โดยมีหลักสูตรเท่ากันเพียงแต่ไม่สามารถไปเรียนข้างนอกได้ โดยมีอาจารย์จาก ม.ราชภัฏมหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาช่วยสอน.

กิริยา กากแก้ว